



Today's
NEWS FEED

PR

พีซีเอส ร่วมเสวนา เทรนด์ธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากร
อาคารแห่งเอเชีย - 17:47 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก News Feed

News Feed

(เพิ่มเติม) D ไฟเขียวเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นขาย PP รองรับ แผนขยายธุรกิจ-ต้นรายได้ปี 62 โตแตะ 1 พันลบ.

📅 18 ก.ย. 2561 ⌚ 15:03:44 👁 40



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18 กันยายน 2561)-----บอร์ด บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น หรือ D ไฟเขียว
เพิ่มทุนขาย PP จำนวน 20 ล้านหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ รพ.ทันตกรรม-ลงทุนเพิ่มเติมใน
อนาคต “ทพ.พรศักดิ์ ต้นดาปกุล”มั่นใจรายได้ปี 62 โตแตะ 1,000 ล้านบาท ตามเป้า หลังปีนี้ ปิดดีล
ซื้อกิจการแล้ว 2 ธุรกิจ

ทพ.พรศักดิ์ ต้นดาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 110 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่ง
บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน (Financial
Investors) และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investors) เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมี
ประสบการณ์ในการลงทุนอย่างมาก และได้มีการศึกษาทำความเข้าใจในธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต คิดเป็น 60-90% ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับลงทุนในโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนการลงทุนอื่น
ในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท คิดเป็น 10-40%
“การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่า

แนวโน้มรายได้ในปี 2562 จะแตะที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้ หลังจากในช่วงที่ผ่านมา เราได้มีการเข้าซื้อกิจการ 3 คลินิกทันตกรรม และเข้าซื้อกิจการธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม” ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ก่อนหน้านี้ ในช่วงไตรมาส 1/61 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อคลินิกทันตกรรมจำนวน 3 แห่ง คิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งเตรียมบันทึกรายได้เข้ามาทันทีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 และในไตรมาส 3/61 ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการบริษัท เด็นทัล วิชั่น จำกัด (DV) มูลค่า 250 ล้านบาท ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม ในประเทศไทย เช่น IVOCLAR VIVADENT (แบรนด์สินค้าเกี่ยวกับวัสดุทำโครงฟัน, เครื่องเผา) KAVO (แบรนด์สินค้า แก้วทันตกรรม) JOTA (แบรนด์สินค้า หัวเบอร์กรอฟัน) VOCA (แบรนด์สินค้า วัสดุอุดฟัน) และ AMANN GIRRBACH (แบรนด์สินค้าวัสดุและเครื่องทำโครงฟันปลอม) เป็นต้น

นายประทีป วาณิชย์กอกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดที่สุด ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่ เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมี ส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการ สார்วจโดยบริษัทหลักทรัพย์

สำหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณา คัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investors) และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investors) เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างมากและเป็น ระยะเวลายาวนาน และได้มีการศึกษาทำความเข้าใจในธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมี ศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ นักลงทุนแต่ละรายจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้านวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน รวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนการลงทุนอื่นในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)



สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ D ปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.09 บ. ขึ้น XD 27 ส.ค. 61

- ➔ KBANK สนับสนุนทางการเงิน D เข้าซื้อกิจการ DV

- ➔ (เพิ่มเติม) D ลงนามเข้าซื้อคลินิกทันตกรรม 3 แห่ง ราคาประมาณ 25-35 ลบ. คาดแล้วเสร็จ Q1/61

- ➔ D ลงนามเข้าซื้อคลินิกทันตกรรม 3 แห่ง ราคาประมาณ 25-35 ลบ. คาดแล้วเสร็จ Q1/61

- ➔ D มอบบริการทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย...